

## Phòng và trị bệnh tụ huyết trùng trên thỏ



Khi thời tiết thay đổi thất thường, ngày nóng, chiều tối có kèm theo những cơn mưa bất chợt làm cho thỏ dễ phát sinh bệnh tụ huyết trùng. Đây được xem là bệnh gây ra nhiều thiệt hại lớn đối với thỏ nuôi. Ngoài ra khi vận chuyển từ nơi này sang nơi khác bệnh cũng xuất hiện.

### **Nguyên nhân**

Bệnh tụ huyết trùng lần đầu tiên được phát hiện ở thỏ vào năm 1881, heo năm 1886, trâu vào năm 1887. Vi khuẩn tụ huyết trùng có trong cơ thể thỏ khỏe mạnh thường tập trung ở niêm mạc đường hô hấp. Khi sức đề kháng của cơ thể giảm sút do thay đổi thời tiết đột ngột, môi trường ngoại cảnh tác động như gió lùa, dinh dưỡng kém hoặc viêm mũi kéo dài, vi khuẩn sẽ gây bệnh ở nhiều dạng khác nhau như: viêm phổi, phế mạc, viêm kết mạc, viêm màng ngoài tim, viêm não. Các loài gia súc, gia cầm, kể cả động vật hoang dại đều mắc bệnh. Thỏ có thể mắc bệnh ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến từ 3 - 6 tháng tuổi.

Bệnh truyền trong đàn qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc với các chất thải, dụng cụ chăn nuôi có mang mầm bệnh. Bệnh lan nhanh qua đường hô hấp bằng cách hít thở phải vi trùng ô nhiễm trong phân, bụi không khí. Lây từ heo gà, bị bệnh. Lây qua dụng cụ, thiết bị chăn nuôi, thức ăn, nước uống...

## **Triệu chứng**

Triệu chứng lâm sàng của bệnh là thỏ gày yếu, kém ăn, sốt cao 41- 42°C, khó thở, kết mạc mắt đỏ, chảy nước mũi có lẫn dịch nhờn. Nhiều khi bệnh ở dạng cấp tính, có thể làm thỏ chết đột xuất, chết nhiều trong thời gian ngắn mà không biểu hiện lâm sàng. Nếu thỏ bị bệnh không chết chuyển sang thể mãn tính.

## **Phòng bệnh bằng vaccine**

Đây là biện pháp chủ động, tích cực và có hiệu quả nhất, 1 năm tiêm 2 - 3 lần tùy theo mục đích chăn nuôi và dịch tễ từng vùng.

Những nơi thường xuyên có dịch xảy ra, cần tiêm vaccine nhắc lại 2 lần sau lần 1 khoảng 3 - 4 tuần, sau đó tiêm nhắc lại cứ 6 tháng 1 lần

Chuồng nuôi phù hợp với từng loại thỏ và độ tuổi khác nhau, có tường bao, rào chắn. Chuồng trại luôn thông thoáng, đủ ánh sáng, mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Định kỳ tẩy uế, khử trùng chuồng nuôi, cọ rửa và tiêu độc máng ăn, máng uống và các dụng cụ chăn nuôi, quần áo bảo hộ... Sau mỗi đợt nuôi, phải vệ sinh chuồng trại và khử trùng tiêu độc, sau đó để trống, phơi chuồng. Thỏ mới mua về phải nuôi cách ly ở khu vực riêng 20 ngày trước khi nhập đàn, chuồng nuôi thỏ phải luôn luôn sạch sẽ. Hạn chế, người lạ vào khu vực chăn nuôi.

Thỏ rất cần nuôi dưỡng chăm sóc tốt, không nuôi nhốt thỏ chung với chuồng gà, chuồng heo, có nguy cơ lây lan mầm bệnh từ gà sang thỏ. Thực hiện khử trùng chuồng trại định kỳ, chuồng trại phải thoáng mát, độ ẩm thấp để giảm tỷ lệ mắc bệnh.

Trong trại chăn nuôi thỏ phải thiết kế khu nuôi nhốt riêng, cách ly những con bị ốm để điều trị riêng biệt, tránh tình trạng lây lan trong đàn thỏ.

Khi đàn thỏ bị bệnh cần báo với bác sỹ thú y cơ sở để được hỗ trợ điều trị và phòng bệnh kịp thời.

## **Các biện pháp khử trùng tiêu độc**

Khử trùng, rửa sạch máng ăn, máng uống, dụng cụ chăn nuôi. Dùng nước vôi pha loãng nồng độ 10% tẩy uế, trong chuồng nuôi, môi trường xung quanh. Thức ăn, nước uống luôn đảm bảo vệ sinh. Có thể sử dụng dung dịch như nước Javen, phenol 2%, hoặc formol... để khử trùng hiệu quả.

## **Điều trị**

Thuốc đặc hiệu là Streptomycin với liều lượng 0,1 g/kg thể trọng hoặc dùng Kanamycin tiêm với liều lượng của nhà sản xuất, tiêm trong 3 ngày liền. Kết hợp bổ sung vitamin, trợ lực cho thỏ. Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng, để thỏ khỏe mạnh, tăng sức đề kháng.

